



Chính Sách Cookie

Cách thức và lý do chúng tôi sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web để phân biệt bạn với những người dùng khác. Nhờ đó, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn trải nghiệm riêng biệt khi bạn duyệt web và sẽ có thể cải thiện, giám sát hoạt động sử dụng trang web.

Chính sách Cookie giải thích khái niệm về cookie, cách chúng tôi sử dụng cookie và những lợi ích mà cookie có thể mang lại.

Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng Cookie trên trang web này.

Cookies là gì?

Cookie là một tệp nhỏ gồm các chữ cái và số được gửi đến và lưu trữ trên máy tính, điện thoại thông minh hoặc thiết bị khác của bạn khi bạn truy cập Internet. Cookie sẽ được sử dụng khi bạn ghé thăm trang web nếu bạn đồng ý.

Cookie chứa thông tin được chuyển vào ổ cứng máy tính của bạn. Cookie rất hữu ích vì chúng cho phép trang web nhận ra thiết bị của người dùng. Để tìm hiểu thêm về cookie, bạn có thể truy cập địa chỉ <http://www.allaboutcookies.org>

Về cookie của chúng tôi

Chúng tôi sử dụng hoặc có thể sử dụng các cookie sau:



Các cookie thực sự cần thiết:

Đây là những cookie buộc phải có để duy trì hoạt động của trang web. Các cookie này gồm các cookie cho phép bạn đăng nhập vào các khu vực an toàn trên trang web trong phần Đăng nhập của Khách hàng, Trang Tài khoản Demo hoặc trên Trung tâm Nghiên cứu của chúng tôi.

Cookie phân tích/hiệu suất:

Những cookie này cho phép chúng tôi nhận dạng và đếm số lượng khách truy cập, biết được khách truy cập sử dụng trang web như thế nào và ước tính, báo cáo tổng số lượng và lưu lượng truy cập của khách hàng. Nhờ đó, chúng tôi sẽ có thể cải thiện cách thức hoạt động của trang web, ví dụ như đảm bảo rằng người dùng dễ dàng tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm. Tất cả thông tin về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi được thu thập ẩn danh.

Dịch vụ chúng tôi sử dụng là Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web do Google cung cấp. Để biết thêm chi tiết, vui lòng ghé thăm Trung tâm Quyền riêng tư của Google. Bạn cũng có thể xem video về các cookie của Google Analytics.

Cookie chức năng:

Chúng được sử dụng cookie chức năng để nhận dạng bạn khi bạn quay lại trang web của chúng tôi khi bạn hoàn thành các biểu mẫu trực tuyến và đăng nhập vào trang web. Điều này sẽ cho phép chúng tôi cá nhân hóa nội dung của chúng tôi cho bạn và ghi nhớ các tùy chọn tìm kiếm của bạn.

Cookie theo phiên:



Những điều này được sử dụng khi bạn đăng nhập vào một ứng dụng. Chúng sẽ ghi nhớ bạn đã đăng nhập khi điều hướng trang web, ví dụ như tới địa chỉ bạn đăng ký trực tuyến tài khoản với Leap Capital Markets. Khi bạn đóng trình duyệt, cookie sẽ bị xóa, do đó khi truy cập lại trang web, bạn sẽ cần đăng nhập lại.

Các bên thứ ba

Xin lưu ý rằng bên thứ ba (ví dụ như các sàn môi giới khớp lệnh hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài, dịch vụ phân tích lưu lượng trang web) cũng có thể sử dụng cookie. Chúng tôi không có quyền kiểm soát điều đó.

Khi chúng tôi chèn các liên kết đến các trang web khác, xin lưu ý rằng các trang web khác sẽ có các chính sách về quyền riêng tư và cookie của riêng họ để theo dõi việc sử dụng bất kỳ thông tin nào mà bạn gửi. Bạn nên đọc kỹ chính sách quyền riêng tư của các trang web khác. Leap Capital Markets không chịu trách nhiệm và cũng không có nghĩa vụ đối với việc thực hiện quyền riêng tư của họ.

Thỏa thuận người dùng

Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý cho phép đặt cookie trên thiết bị của mình. Nếu bạn chọn không nhận cookie của chúng tôi, chúng tôi không thể đảm bảo rằng trải nghiệm của bạn sẽ hoàn hảo như trước đây.

Cách quản lý cookie

Trình duyệt của hầu hết các máy tính, điện thoại thông minh và các thiết bị cho phép duyệt web khác đều thường được cài đặt chấp nhận cookie.



Nếu bạn muốn sửa đổi tùy chọn cookie của mình và chặn cookie cho trang web này hoặc bất kỳ trang web nào khác, bạn có thể thực hiện việc này thông qua cài đặt trình duyệt của mình. Chức năng 'trợ giúp' của trình duyệt sẽ cho bạn biết cách thực hiện việc này.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng nếu bạn chọn tắt một số cookie nhất định, hoạt động của trang web có thể sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ: nếu bạn từ chối tất cả cookie, bạn sẽ không thể sử dụng các dịch vụ Leap Capital Markets yêu cầu bạn “đăng nhập” và bạn có thể không tận dụng được tất cả các dịch vụ. Để biết thêm thông tin về cách tắt cookie, hãy truy cập: <http://www.allaboutcookies.org>

Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào phát sinh do diễn giải giữa thỏa thuận này và bất kỳ bản dịch nào thì bản gốc tiếng Anh sẽ được áp dụng.